

## THƯ BẠN ĐỌC

### **CHI BỘ VÂN BÔNG CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TỐT SAU CUỘC KIỂM TRA DÂN CHỦ VÀ KỶ LUẬT**

Vừa qua ủy ban kiểm tra huyện Yên Khánh (Ninh Bình) có tiến hành kiểm tra dân chủ và kỷ luật ở chi bộ thôn Vân Bông, thuộc xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. Cuộc kiểm tra đã đem lại kết quả tốt, và sau khi kiểm tra, chi bộ này từ chỗ kém nát nay đã trở thành một chi bộ "bốn tốt". Dưới đây xin phản ánh một vài nét về tình hình chi bộ này

Chi bộ Vân Bông thành lập từ năm 1947 - 1948 hiện nay có 28 đảng viên. Trong kháng chiến Vân Bông nằm trong vùng tạm bị địch chiếm Trước sức o ép, khủng bố của địch, chi bộ đã lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống khủng bố, chống bắt phu, bắt lính bảo vệ cơ sở bảo vệ cán bộ và nhân dân. Số đông đảng viên tỏ ra gương mẫu và dũng cảm chiến đấu. Sau hòa bình lập lại, chi bộ đã lãnh đạo quần chúng phát triển sản xuất và chấp hành các chính sách đạt nhiều kết quả tốt. trong cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, ở đây đã bước đầu xây dựng được một số cơ sở vật chất và kỹ thuật như nhà kho, sân phơi, cày bừa cải tiến, máy bơm nước...

Nhưng từ cuối năm 1963 tới giữa năm 1965 chi bộ Vân Bông đã phạm một số sai lầm khuyết điểm: nội bộ không đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau. Một vài đồng chí lãnh đạo chủ chốt thì mệnh lệnh, độc đoán, tự tư tự lợi. Tình hình trên để kéo dài, gây nên tình trạng rời rạc, mạnh ai nấy làm. Bí thư chi bộ bỏ nhiệm vụ hàng tháng để làm nhà, đào, đắp vườn ao riêng cho gia đình. Một số đảng viên khác cũng bỏ công tác, bỏ hợp tác xã, đi tìm kiếm lợi riêng, không chấp hành nghị quyết công hữu hóa ao, hồ của hợp tác xã, vì đụng đến lợi ích riêng của mình. Có đồng chí thông đồng với quần chúng lấy cắp của hợp tác xã hàng tấn thóc, và để lãng phí hàng nghìn đồng. Xã viên kêu ca, oán thán thì bị đàn áp. Một số đảng viên tích cực đấu tranh thì bị đả kích và thành kiến. Tình hình nội bộ khá

căng thẳng. Quần chúng thiếu tin tưởng, uy tín của Đảng bị giảm sút. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của trên giao, không vụ nào hoàn thành, và thường chỉ đạt được ở mức thấp. Thu nhập và đời sống của xã viên bị ảnh hưởng xấu. Về mặt chiến đấu, hăm hở không đào, tổ chức dân quân thì lỏng lẻo, rất ít đảng viên tham gia

Trước tình hình trên, cuối tháng 5-1965, ban thường vụ huyện ủy Yên Khánh giao cho ủy ban kiểm tra huyện phối hợp cùng đảng ủy xã Khánh Hải tiến hành cuộc kiểm tra dân chủ và kỷ luật ở chi bộ này. Yêu cầu là nhằm giải quyết mâu thuẫn nội bộ, mở rộng dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh phê bình, tự phê bình, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó đẩy mạnh sản xuất phát triển và sẵn sàng chiến đấu tốt, tiến lên phấn đấu trở thành chi bộ "bốn tốt".

Do nắm đúng tình hình, đặt đúng yêu cầu và được sự lãnh đạo chặt chẽ của ban thường vụ huyện ủy và sự giúp đỡ trực tiếp của ủy ban kiểm tra tỉnh, các cán bộ kiểm tra biết nắm vững những khâu yếu nhất để tập trung giải quyết, nên cuộc kiểm tra đã kết thúc gọn (trong 40 ngày), mục đích và yêu cầu đạt được tốt.

Cuộc kiểm tra góp phần tích cực làm cho chi bộ Vân Bông có nhiều chuyển biến tốt. Tình hình 6,7 tháng nay, sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, đa đủ nói lên điều đó. Nội bộ từ chi ủy đến đảng viên đã đoàn kết nhất trí hơn trước. Dân chủ và tập thể được tăng cường. Sinh hoạt của chi bộ và tổ đảng đều hơn và đi vào nề nếp. Đấu tranh phê bình, tự phê bình được đẩy mạnh. ý thức trách nhiệm của đảng viên đã nâng cao lên một bước. Nhờ đó các nghị quyết, chính sách của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh. Sản xuất có nhiều tiến bộ, hợp tác xã được củng cố. Thu hoạch vụ chiêm vừa qua nhanh gọn, rút ngắn thời gian 10 ngày so với năm trước. Nghĩa vụ bán lương thực cho Nhà nước được hoàn thành vượt mức, riêng thóc bán khuyến khích đạt 62 tấn (so với thóc bán nghĩa vụ là 152 tấn). Vụ mùa

1965 chi bộ đã lãnh đạo cấy thẳng hàng đạt 100% diện tích, vượt chỉ tiêu trên giao 20%, 80% diện tích lúa mùa được thả bè hoa dâu. Hợp tác xã cấy 10 mẫu 8 sào lúa tăng sản lượng. Cày bừa, chăm bón tốt, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm thời vụ, nên năng suất lúa vụ mùa của hợp tác xã năm nay cao. Châunr bị cho vụ đông xuân 1965-1966, công tác thủy lợi đã và đang được tiến hành mạnh mẽ như đào kênh, xây cống, đắp toàn bộ bờ vùng bờ thửa, bảo đảm giữ nước, điều hòa và tưới nước cho toàn bộ diện tích cấy lúa. Bình quân đào đắp thủy lợi năm nay đạt 43 mét khối một đầu người (xã giao 32 mét khối). Bè hoa dâu đã chuẩn bị để đủ thả 100% diện tích cấy lúa. Lợn nuôi tập thể có 50 con, nuôi ở gia đình bình quân mỗi hộ 3 con. Lợn bán cho Nhà nước vượt kế hoạch huyện giao 2,8 tấn. Nhà kho, sân phơi, nhà nuôi tằm, nhà mẫu giáo được xây thêm. Về mặt chiến đấu, lực lượng dân quân và công an đã được củng cố, hầm, hào giao thông trong thôn, xóm được đào đắp tương đối đầy đủ.

Hiện nay chi bộ Vân Bông là chi bộ khá nhất ở trong xã, và được huyện ủy công nhận là chi bộ "bốn tốt".

Qua cuộc kiểm tra dân chủ và kỷ luật ở chi bộ Vân Bông chúng tôi rút ra được mấy kết luận sau đây:

1 - Vấn đề đoàn kết nhất trí của chi bộ đảng là một đề quan trọng hàng đầu. Vì chi bộ mất đoàn kết mà phong trào ở Vân Bông trì trệ, kém nát mất mấy năm. Để xảy ra mất đoàn kết, chủ yếu là vì chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quyết định của chi bộ và hợp tác xã không được chấp hành nghiêm chỉnh, đảng viên tự tư tự lợi; nguyên tắc dân chủ, tập thể không được tôn trọng, tề quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán còn phổ biến. Nhờ bước đầu giải quyết được các vấn đề này mà chi bộ Vân Bông được củng cố, các mặt công tác trong thôn và hợp tác xã đang có đà vươn lên.

2 - Để tiến hành cuộc kiểm tra có kết quả, việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác tự nguyện của đảng viên trong chi bộ

đối với yêu cầu của cuộc kiểm tra là có ý nghĩa quyết định. Bước vào cuộc kiểm tra, chúng tôi đã dành thì giờ để thảo luận kỹ yêu cầu, mục đích của cuộc kiểm tra, làm cho các đảng viên thật sự nhất trí nhận rõ trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng chi bộ, củng cố phong trào, nhờ đó tinh thần tự giác, tự nguyện đẩy mạnh phê bình, tự phê bình được nâng cao. Nhằm phát huy tính giai cấp, tiên phong của Đảng và tính tích cực của đảng viên, chúng tôi con đề cho các đảng viên học tập kỹ 7 nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, 10 nhiệm vụ của đảng viên, và ôn lại truyền thống chiến đấu của chi bộ.

Do làm tốt công tác giáo dục, động viên, các đảng viên và chi bộ đã thành khẩn tự phê bình, thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với sai lầm khuyết điểm tự giác nhất trí xin nhận kỷ luật "cảnh cáo toàn chi bộ" và hạ quyết tâm sửa chữa tích cực phấn đấu để trở thành chi bộ "bốn tốt".

3 - Cuộc kiểm tra muốn nhanh, gọn và tốt, cán bộ kiểm tra cần phải biết nắm khâu yếu nhất để tập trung giải quyết. Trong quá trình tiến hành cuộc kiểm tra, có rất nhiều vấn đề được phát hiện ra. Nhưng không thể bị động chạy theo chúng, mà cần nắm vững yêu cầu, nắm vững khâu yếu. ở Vân Bông chúng tôi đã biết tập trung giải quyết tương đối tốt vấn đề đoàn kết nội bộ, không để mất phương hướng này, do đó hoàn thành tốt và gọn cuộc kiểm tra.

4 - Đối với các đảng viên "có vấn đề" (chúng tôi thường gọi là đối tượng kiểm tra), cán bộ kiểm tra phải thật sự có nhiệt tình giúp đỡ, hết sức gần gũi họ, kiên nhẫn giáo dục, động viên, làm cho họ tự mình nhận rõ sai lầm và tự phê bình tốt, có như thế mới tạo điều kiện để sửa chữa tốt. Thông thường là các đồng chí mắc sai lầm hay dao động tiêu cực cá biệt có đồng chí có thái độ phản ứng mạnh. ở chi bộ Vân Bông, người có nhiều sai lầm là đồng chí bí thư. Nhưng do chúng tôi biết gần gũi, tỏ rõ nhiệt tình thật sự giúp đỡ của mình, nên đồng chí đã tích cực tham gia cuộc kiểm tra, thành khẩn và gương mẫu kiểm thảo, nhận kỷ luật "cảnh

cáo". Nhờ thái độ nghiêm túc và thành khẩn này, đồng chí vẫn giữ được  
tín nhiệm ở trong chi bộ, được cử lại làm bí thư khi tiến hành bầu cử lại  
chi ủy

Trong cuộc kiểm tra chúng tôi cũng còn có nhiều thiếu sót, song  
không thuộc phạm vi đề cập ở đây. Trên đây chỉ là mấy ý kiến sơ lược xin  
phản ánh để các đồng chí tham khảo.

Nguyễn Sơn Hà

Ủy ban kiểm tra tỉnh Ninh Bình